

# Lời chúc mừng

## NHÂN DỊP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO TRÒN 5 TUỔI



**TS. HỒ NGỌC HẢI<sup>\*</sup>**  
**Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam**

*Kính thưa các vị đại biểu!*

Trước hết, tôi thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày ra số đầu tiên (26/8/1999-26/8/2004) và đón nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam vì có nhiều thành tích, góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam.

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo là một trong số 27 tạp chí chuyên ngành của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Lúc đầu, Tạp chí ra 3 tháng một kì, song chỉ sau 2 năm, Tạp chí đã vươn lên 2 tháng một kì, với số lượng phát hành ổn định ngang tầm với nhiều tạp chí đàn anh khác trong đại gia đình các tạp chí khoa học xã hội thuộc Viện KHXH Việt Nam. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Biên tập, dưới sự lãnh đạo của GS. Đặng Nghiêm Vạn, nguyên Tổng Biên tập và GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo hiện nay.

Trong 5 năm qua, Tạp chí đã ra được 28 số, phát hành rộng rãi không những trong khắp cả nước mà còn ở nước ngoài. Tạp chí đã dẫn tạo cho mình một đội ngũ cộng tác viên đông đảo không chỉ trong giới khoa học, mà còn cả những người làm công tác thực tiễn, những nhà tu hành thuộc nhiều tôn giáo. Hơn thế nữa, nhiều nhà khoa học ở nước ngoài, trong đó có trí thức Việt kiều đã cộng tác thường xuyên với Tạp chí. Đây là một thành công lớn của Tạp chí.

Nhiệm vụ chính của Tạp chí là góp phần giải quyết những vấn đề cơ bản của ngành tôn giáo học và những vấn đề cấp thiết của đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng luôn quan tâm đến những vấn đề thời sự trong đời sống tôn giáo, vấn đề xung đột tôn giáo và sắc tộc, vấn đề tự do tôn giáo,... góp phần thực hiện nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, chống lại các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện chính sách "Diễn biến hoà bình" phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Tạp chí cũng luôn quan tâm phản ánh những đóng góp của các tôn giáo ở Việt Nam vào đời sống văn hoá dân tộc, những giá trị đạo đức tôn giáo, góp phần vào việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí cũng giúp bạn đọc có được những thông tin khoa học cần thiết về đời sống tôn giáo ở nước ngoài.

Một cố gắng rất lớn của Tạp chí là đã ra được những số chuyên đề phục vụ nhu cầu của việc nghiên cứu tôn giáo và thực tiễn công tác tôn giáo ở nước ta.

Đây là những thành tựu bước đầu rất đáng được ghi nhận của Tạp chí trong những năm qua. Song, trong thời gian tới, Tạp chí cần cố gắng nhiều hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng khoa học để Tạp chí thật sự là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với giáo hội và tín đồ các tôn giáo, góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ tư tưởng - chính trị - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, trước mắt là tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân, đặc biệt trong đồng bào có đạo Pháp lệnh Tôn giáo, Tín ngưỡng mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành.

*Chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu! Xin cảm ơn!*

---

<sup>\*</sup> . Ngày 26 tháng 8 năm 2004, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức lễ kỉ niệm 5 năm ngày ra số đầu tiên. TS. Hồ Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam đã tới dự và phát biểu ý kiến. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài phát biểu này.